

Dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, khánh thành giai đoạn I Khu lưu niệm

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 30/7, tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (thôn Đông Phú, xã Độc Lập), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn và khánh thành giai đoạn I - dự án Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn nhân kỷ niệm 293 năm ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn (2/8/1726 - 2/8/2019). Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trịnh Thị Thúy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện dòng họ Lê Quý cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.



Đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Hà và các nhà tài trợ cắt băng khánh thành giai đoạn I Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

những đóng góp của ông, ngày 31/3/1986, Bộ Văn hóa đã cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (gồm nơi sinh, từ đường, hồ Lê Quý và phần mộ phụ thân nhà bác học Lê Quý Đôn) tại xã Độc Lập. Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà đã báo cáo tình hình công tác xây dựng Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn được quy hoạch với tổng diện tích 19,7ha, được phân chia thành các khu chính: khu lưu niệm được xây dựng mới nằm ở phía Đông khu đất quy hoạch, khu di tích cũ nằm ở phía Tây khu đất quy hoạch và khu dịch vụ công cộng. Công trình khởi công từ tháng 7/2014 với tổng mức đầu tư được phê duyệt 58,8 tỷ đồng, đến nay các hạng

mục công trình giai đoạn I của dự án đã hoàn thành. Bên cạnh đó, huyện Hưng Hà cũng tiếp nhận nguồn công đức bằng hiện vật và kinh phí của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, những người con quê hương Hưng Hà đang sinh sống và công tác trên mọi miền Tổ quốc cùng các nhà hảo tâm với số tiền trên 13 tỷ đồng góp phần hoàn thành các hạng mục: nhà thờ, tượng nhà bác học và mua sắm nội thất đền thờ tại Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn. Tại buổi lễ, một số tập thể, cá nhân đã trao kinh phí ủng hộ xây dựng Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn. Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn được UBND tỉnh tặng bằng

ghị nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân đã ủng hộ kinh phí để hoàn thành công trình. Để tiếp tục phát huy giá trị của Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân huyện Hưng Hà và xã Độc Lập tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với tỉnh tiếp tục đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành giai đoạn II của dự án; đề nghị các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tiếp tục chung tay góp sức để bảo vệ, phát huy hiệu quả giá trị kho tàng di sản văn hóa trên quê hương Thái Bình.

NGUYỄN CƯỜNG - THANH TÂM

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 04...

(Tiếp theo trang 1)

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành:

- 1. Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, thoát ra hoặc không đi chuyển vào khu vực nguy hiểm; tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi các tàu thuyền và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với tất cả các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tại bến.
2. Kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đề phòng mưa lớn gây ngập lụt mùa, hoa màu, các khu vực trũng thấp, khu dân cư, đô thị; tập trung giải tỏa khơi thông dòng chảy các sông trụt chính, kênh mương nội đồng đảm bảo công tác tiêu thoát nước; kiểm tra việc bảo đảm an toàn hệ thống điện phục vụ dân sinh và bơm tưới ứng.
4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

SƠ KẾT 3 NĂM THI HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

thức, cách tiếp cận, cơ chế pháp lý; một số quy định có tính tiến bộ, phù hợp với điều kiện phát triển mới nhưng do còn chịu ảnh hưởng bởi tập quán, văn hóa truyền thống...

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đề xuất các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Các cấp có thẩm quyền rà soát, nghiên cứu những vấn đề bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kịp thời có hướng dẫn để cụ thể hóa quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 trong thời gian tới.

TẬP HUẤN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ và đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các học viên chấp hành nghiêm quy định học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, cùng với giảng viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề chưa rõ trong quá trình thực hiện. Thông qua tập huấn, các đồng chí mong muốn các học viên sẽ nâng cao kiến thức về tôn giáo và kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo trong lĩnh vực tin ngưỡng, tôn giáo, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

CHỦ ĐỘNG HẠ THẤP MỨC NƯỚC...

(Tiếp theo trang 1)

cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo, hướng dẫn kịp thời cho thuyền trưởng và chủ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sẵn sàng ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để chủ kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng tổ chức công tác kiểm đếm tàu thuyền; lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai khi có yêu cầu; chủ động tiêu nước, hạ thấp mức nước trong hệ thống thủy nông để phòng mưa lớn gây ngập lụt mùa, hoa màu và khu vực trũng, thấp. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

THÔNG BÁO

Ngày 18/7/2019, Xí nghiệp cơ khí Phương Đông đã tổ chức Đại hội thành lập tổ chức Hội đồng giải thể Xí nghiệp để triển khai các bước tiếp theo.

Hội đồng giải thể Xí nghiệp cơ khí Phương Đông xin thông báo

- 1. Các tổ chức cá nhân có liên quan về kinh tế với Xí nghiệp yêu cầu đến liên hệ Hội đồng giải thể Xí nghiệp, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến kinh tế giữa các đơn vị cá nhân Xí nghiệp.
2. Các xã viên và công nhân lao động làm việc tại Xí nghiệp qua các thời kỳ có kỳ vũongmắc về chế độ và quyền lợi, về tài chính và các vấn đề khác liên quan đến Xí nghiệp.
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 37, ngõ 131, đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình (Số điện thoại: 0369.462.620)
Người thường trực: Ông Phạm Trung Thịnh
Kể từ ngày 1/8/2019 đến 15/8/2019 (các ngày làm việc, không tính chủ nhật)
Thời gian: Sáng 8h - 11h00 Chiều 14h - 17h00
3. Khi đăng ký làm việc các tổ chức, cá nhân phải có đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh các vấn đề có liên quan đến Xí nghiệp cơ khí Phương Đông, thành phố Thái Bình.
4. Quá thời gian trên, Hội đồng giải thể Xí nghiệp cơ khí Phương Đông, thành phố Thái Bình không tiếp nhận và giải quyết.
HỘI ĐỒNG GIẢI THỂ XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HĐND THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, đại biểu cử tri đã kiến nghị 14 ý kiến liên quan tới việc di dân thực hiện dự án xây dựng hồ Ty Diêu (phường Bồ Xuyên); nâng cấp, mở rộng một số đoạn của các tuyến đường đang xuống cấp, hẹp như Phạm Đôn Lễ, Lý Bôn, Trần Lãm, kẻ vẽ vạch, lấp đèn báo hạn chế tốc độ, đèn chiếu sáng tại một số điểm giao nhau của đường vành đai phía Nam chạy qua địa bàn xã Vũ Chính; xây dựng chốt an ninh trật tự tại ngã tư chùa Bả. Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cao tầng. Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố phù hợp công tác, quan tâm đến công tác nhân sự, sắp xếp để mỗi tổ có 1 nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng. Điều chỉnh giá đất hỗ trợ bằng giá hiện tại khi thu

hội đất phục vụ các công trình, dự án... Tại hội nghị, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo đi dời một số hộ dân ra khỏi vùng ứng trung, kiểm soát tốt, xử lý triệt để xây dựng chốt an ninh trật tự tại ngã tư chùa Bả; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xem xét, có đề xuất cụ thể giảm ùn tắc giao thông tại một số điểm đại biểu cử tri kiến nghị. Đồng chí đề nghị UBND thành phố phối hợp các ngành liên quan thường xuyên tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy cho các hộ dân sống tại chung cư cao tầng, nhà ở thương mại nhằm giảm thiệt hại khi xảy ra

sự cố cháy, nổ. Đối với kiến nghị mở rộng một số tuyến đường, đồng chí đề nghị trước mắt UBND thành phố chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để đường thông, hè thoáng... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu cử tri, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp sau.

* Buổi chiều, các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố tiếp xúc với đại biểu cử tri các phường, xã kiến nghị tỉnh và thành phố sớm có giải pháp xử lý 0 nhiệm vụ trường sông Đuan Túc, sông Bạch, sông Bồ Xuyên và nâng cấp một số tuyến đường có cốt nền trũng nhằm khắc phục tình

trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến giao thông khi có mưa to... Tại hội nghị, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề quan tâm xây dựng thêm phòng học cho Trường Tiểu học Hoàng Diệu; bố trí đất và kinh phí để triển khai xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu và nghĩa trang cũ đã quá tải. Đại biểu cử tri xã Đông Hòa kiến nghị xây kê hai bên bờ một số tuyến sông để tránh bị lờ đất; giải phóng dòng chảy dòng sông chảy qua địa phận xã Đông Hòa hiện đang bị người dân lấn chiếm; quan tâm giúp xã Đông Hòa xây dựng sân vận động trung tâm xã. Đại biểu cử tri các phường, xã kiến nghị tỉnh và thành phố sớm có giải pháp xử lý 0 nhiệm vụ trường sông Đuan Túc, sông Bạch, sông Bồ Xuyên và nâng cấp một số tuyến đường có cốt nền trũng nhằm khắc phục tình

trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến giao thông khi có mưa to...

Tại hội nghị, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề quan tâm xây dựng thêm phòng học cho Trường Tiểu học Hoàng Diệu; bố trí đất và kinh phí để triển khai xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu và nghĩa trang cũ đã quá tải. Đại biểu cử tri xã Đông Hòa kiến nghị xây kê hai bên bờ một số tuyến sông để tránh bị lờ đất; giải phóng dòng chảy dòng sông chảy qua địa phận xã Đông Hòa hiện đang bị người dân lấn chiếm; quan tâm giúp xã Đông Hòa xây dựng sân vận động trung tâm xã. Đại biểu cử tri các phường, xã kiến nghị tỉnh và thành phố sớm có giải pháp xử lý 0 nhiệm vụ trường sông Đuan Túc, sông Bạch, sông Bồ Xuyên và nâng cấp một số tuyến đường có cốt nền trũng nhằm khắc phục tình

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Bình và đồng chí Tăng Bá Phúc nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Bình cùng với tập thể lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã làm tốt vai trò cánh tay nối dài giữa Tổng cục Thống kê với địa phương. Với tư

cách là cơ quan thu thập, đánh giá, sản xuất số liệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới đồng chí Tăng Bá Phúc cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành Thống kê Thái Bình tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong việc hoạch định, ban hành những chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã tin nhiệm, giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND

tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Cục Thống kê Thái Bình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cương vị mới, đồng chí Tăng Bá Phúc hứa sẽ tiếp tục tôn bần bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tại những thời điểm khác nhau của dự án. Trên cơ sở đó sẽ đánh giá lại toàn bộ quy trình thực hiện dự án nhà. Bên cạnh đó, UBND thành phố Thái Bình phải báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản chỉ đạo, những công việc đã làm và

quan điểm giải quyết của UBND thành phố về dự án nhà ở cán bộ, công nhân viên nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Mico. Đối với kết quả kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng dự án nhà máy sản xuất sợi, dệt vải

tại km2, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất, kiến nghị của Sở Xây dựng về việc không xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại quốc tế Minh Long. Đồng thời, giao Sở Xây dựng, Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra bảo đảm an toàn công trình

và công tác phòng cháy, chữa cháy của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Minh Long để hoàn thiện hồ sơ, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Minh Long tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan. Về dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Ban Thường

vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/2/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn mới của các nhà tài trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt.